

# TỈNH ỦY PHÚ YÊN

\*

Số 01 - CV/TU

V/v khẩn trương triển khai  
công tác phòng, chống bão số 9

# ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Phú Yên, ngày 26 tháng 10 năm 2020

- Kính gửi:*
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn;
  - Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
  - Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh.

Theo dự báo, cơn bão Molave (bão số 9) sẽ di chuyển rất nhanh, có cường độ rất mạnh, vùng tâm bão và phạm vi ảnh hưởng khá rộng, diễn biến phức tạp, khó lường, gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung bộ và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Phú Yên.

Để chủ động công tác phòng, chống bão số 9, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do bão gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 1470/CD-TTg ngày 26/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9. Tập trung chỉ đạo tổ chức kiểm tra, soát xét lại việc triển khai thực hiện các phương án phòng, chống bão số 9 và các phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản.

2- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, cập nhật bản tin dự báo thời tiết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phương án phòng, chống bão ở địa phương, đơn vị mình; có biện pháp bảo đảm an toàn các công trình đang thi công và hệ thống hồ, đập trên địa bàn tỉnh; tổ chức chằng, chống kho tàng, nhà cửa, di dời dân ở những vùng trũng thấp, xung yếu, ven sông, ven biển có khả năng ảnh hưởng triều cường, sạt lở do bão và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân. Bố trí nơi neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn; củng cố các ban phòng, chống lụt bão các cấp và tổ chức trực theo dõi tình hình 24/24 giờ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời công tác cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng và các trạm Biên phòng trên địa bàn tỉnh trực 24/24 giờ để theo dõi, cập nhật, thông báo kịp thời thông tin bão số 9 và hướng dẫn các tàu thuyền đang trên biển tìm nơi trú ẩn an toàn; có biện pháp quản lý chặt chẽ, kiên quyết ngăn chặn không cho các tàu thuyền ra biển trong thời gian có bão hoặc điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức chủ động, tự giác phòng, chống bão, lụt, tuyệt đối không được chủ quan lơ là; đồng thời chấp hành, triển khai thực hiện tốt các phương án, biện pháp phòng, chống bão số 9 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và địa phương.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi cập nhật, kịp thời thông tin diễn biến bão số 9 và công tác chỉ đạo phòng chống bão của các cơ quan chức năng để nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

6- Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên; tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung công tác phòng, chống bão số 9; phân công lãnh đạo tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời thông tin, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vấn đề liên quan.

Nơi nhận:

- Các UVBTV Tỉnh ủy,
- Như trên,
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ



Phạm Đại Dương